



## วิเคราะห์ราคาทองคำ



### ติดตามการเลือกตั้งฝรั่งเศส

ราคาทองคำเปิดตลาดในช่วงเช้าที่ 1,281.46 ดอลลาร์ต่อทroyออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,278.05 – 1,282.36 ดอลลาร์ต่อทroyออนซ์ ราคาทองแกว่งในกรอบแคบๆ ประมาณ 4 เหรียญ หลังจากราคาทองขาดปัจจัยสนับสนุนในช่วงสั้น โดยราคาทองเริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่วันพุธ หลังจากไม่สามารถทะลุ 1,300 เหรียญได้ และเริ่มแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยให้ระมัดระวังความผันผวนมากขึ้นในคืนนี้ เนื่องจากในคืนวันศุกร์มักมีการปรับสถานะในสิ้นสัปดาห์รวมทั้งในวันอาทิตย์นี้ที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกของฝรั่งเศส ที่มีแนวโน้มว่านางมารีน เลอแปง ที่มีแนวคิดขวาจัดมีโอกาสจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ และคืนนี้ติดตามดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิตและภาคบริการ รวมทั้งตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีโอกาสสร้างความผันผวนให้ราคาทองได้เช่นกัน

แนะนำ trading ในกรอบแคบ และ follow เมื่อ breakout

ฝ่ายวิจัย 02-618-0626 ณัฐทิ จุฑาวรากุล เลขทะเบียน 039588 ธีรวัจ ศิริสุคนธ์ ผู้ช่วยวิเคราะห์ ดนวรรณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้ช่วยวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อขายแต่อย่างใด ซึ่งรายงานนี้จัดทำด้วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำเห็นว่ามีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฏไม่ได้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผู้จัดทำ ไม่รับรองต่อการนำเอาข้อความในเอกสารนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บทความดังกล่าวเป็นแนวคิดของผู้จัดทำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน



## หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

- นายอเล็กซานเดอร์ โนแวก รมว.พลังงานรัสเซียกล่าวในวันนี้ว่า สถานการณ์ในตลาดน้ำมันปรับตัวดีขึ้นมาแล้ว เพราะว่าอุปทานน้ำมันลดลง นายโนแวกกล่าวเสริมว่า เขาได้ติดต่อกับผู้ผลิตน้ำมันรัสเซียเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ในตลาดน้ำมัน โดยเขาอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวในขณะนี้
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯจะออกคำสั่งต่อกระทรวงการคลังในวันนี้เพื่อให้ปรับลดภาวะภาษี และเพื่อให้ทบทุนมาตรการปฏิรูปหลังเกิดวิกฤตการเงิน หลังจากธนาคารและบริษัทประกันระบุว่า มาตรการปฏิรูปดังกล่าวเป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถในการประกอบธุรกิจ
- ตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงในวันพุธที่หนักที่สุดในรอบปีนี้ ขณะที่การตรวจสอบภาวะเบี้ยบ่าที่เข้มงวดขึ้น และความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสขึ้นได้ลดความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน
- ศูนย์วิจัยทองคำ ระบุ ดัชนีเชื่อมั่นทองคำเดือนเม.ย.60 ลงแรง แต่เชื่อไตรมาส 2 ราคาปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและนโยบาย “ทรัมป์”

## ประเด็นที่ต้องติดตาม:

- ถ้อยแถลงของคณะกรรมการนโยบายการเงินประเทศเศรษฐกิจหลักและการประชุม IMF ช่วงปลายสัปดาห์
- การเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกของฝรั่งเศสในวันอาทิตย์นี้

## Economic Calendar

Date	Impact	Time	Index	Forecast	ผลกระทบต่อทอง	
					บวก	ลบ
21 เม.ย.	2	20:30	ถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC(Kashkari)	-	-	-
	1	20:45	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตครั้งแรก เดือน เม.ย.	53.9	< 53.0	> 54.0
	1	20:45	ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการครั้งแรก เดือน เม.ย.	53.7	< 52.0	> 54.0
	2	21:00	ยอดขายบ้านมือสอง เดือน มี.ค.	5.61M	< 5.40M	> 5.65M